



# 100 ปี สมเด็จพระเจ้า กับการพัฒนา

## การเกษตร

• พรศักดิ์ พงศพาน •



งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2543 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาอ้อยดง อำเภอมะป๋าล่วง จังหวัดเชียงราย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

จุดสำคัญของงาน คือการเผยแพร่แนวพระราชดำริ การสืบสานพระปณิธาน และการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้า เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของป่า คน น้ำ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสังคม ซึ่งได้มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นผลสำเร็จที่ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยหยุดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า หยุดทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝิ่น พัฒนาแหล่งต้นน้ำ ทำการเกษตรแบบยั่งยืนไม่ให้เกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการสร้างจิตสำนึกในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายในพื้นที่จัดงานนับ 100 ไร่ นั้น ได้เนรมิตสรรพลึงให้กลมกลืนกับธรรมชาติในลักษณะของสวนสวรรค์ที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว แต่แฝงไว้ด้วยสาระความรู้ที่บ่งบอกถึงพระปรีชาสามารถ และอาคารจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่ออกแบบเรียบง่าย แต่มาด้วยคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไทย โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนนับตั้งแต่ ส่วนแรก ที่ได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของโครงการ ภาพรวมกระบวนการพัฒนา และภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ส่วนที่สอง จัดแสดงข้อมูลข่าวสาร "100 ปี สมเด็จพระเจ้ากับการพัฒนาการเกษตร" ส่วนที่สาม จัดแสดงการพัฒนาด้านป่าไม้ การปลูกป่าอนุรักษ์ ป่ายังชีพ และป่าเศรษฐกิจ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่สี่ จัดแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ การจัดที่อยู่อาศัยที่ทำกิน การปลูกพืชเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และ ส่วนที่ห้า มีการจัดแสดงอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรม แสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีกรสาธิตภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาอ้อยดง อาทิ การปลูกป่าทดแทน การวางแผนการใช้ที่ดิน

ใครที่ได้มีโอกาสไปเยือนถิ่นเหนือในยามนี้ คงยังไม่สายเกินไปนักที่จะ ได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบาย ยิ่งถ้าได้ไปเที่ยวที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ด้วยแล้ว จะได้อะไรเป็นสองต่อ เพราะช่วงนี้มีกรจัดงาน "100 ปี สมเด็จพระเจ้ากับการพัฒนาการเกษตร" เป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จพระเจ้า" ของปวงชนชาวไทย โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิต และนิทรรศการต่างๆ มากมาย



สาธิตอาชีพด้านหัตถกรรม

การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแบบผสมผสาน การจัดระบบส่งเสริมการเกษตร การชลประทาน และการเลี้ยงปลา ฯลฯ

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง เห็นจะเป็นการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงของผู้ร่วมโครงการ ที่เป็นชาวเขา ซึ่งภายในงานได้ จัดแสดงจำลองความเป็นอยู่ประจำวันของชุมชนชาวเขา 4 เผ่า คือ มูเซอ อีเกอ จีนฮ่อ และไทยใหญ่ รวมทั้งการสาธิตอาชีพด้านหัตถกรรม ซึ่งทำที่ได้อุดหนุนกับพวกเขา บอกว่าทำให้มีรายได้เดือนละ 2,000-3,000 บาททีเดียว

เหล่านี้คือพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้า ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยไม่คำนึงถึงชาติกำเนิด และสถานะอื่นใด นับเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยยิ่งนัก

ใครที่ยังไม่ได้ไปชมงาน ก็อยากจะบอกว่าขอให้รีบๆ น้อยๆ เพราะโอกาสเฉลิมฉลองนี้มีถึง 6 กุมภาพันธ์เท่านั้น